



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

1. เปิดซื้อขายรถเข็นรับใช้ ปี 10
2. คอลัมน์: Smart SMEs: เกษตรกรไทยก้าวไกลกับเทคโนโลยีดิจิทัล
3. งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือคั้นไถ....
4. สัมภาษณ์: ดันส่งออกอาหารตั้งรักษาพยาบาล ลดขาดดุล 'ยูเออี'
5. ฮือค่านเบน 3 สาร ยันผลกระทบอื้อเดินหน้าแตงดำ 26 พ.ย. ร้องนายกฯทบทวน
6. คอลัมน์: ฝ่าประเด็นร้อน: นำหวังรัฐบาลดีสรุปล้นผิดทางทำลายอุตสาหกรรม....
7. คอลัมน์: ถอดสูตรคุย: สำนักบ-สภาพัฒน์ อารุธลับ'ลุงตุ๋' ป้องผลประโยชน์ชาติ
8. ขนม - เบเกอร์หนีพิษพาราควอต
9. ค่าบาททุบข้าวไทยกระอัก ส่งออกร่วง - รัฐชดเชยบาน
10. เกษตรกรบุกทำเนียบ 26 พ.ย. ต้านเบน 3 สารเคมี
11. ภาพข่าว: "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
12. 'ทูตเกษตรไทย' ชูประมงยั่งยืนที่อิตาลี

สื่อ

ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยโพสต์
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
สยามธุรกิจ
ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : เปิดซื้อขายรถขนรับใช้ ปี 10

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 3525 หน้า : 13 (ล่าง)

เปิดซื้อขายรถขนรับใช้ปี 10

>> โตโยต้า อีซูซุ นิสสัน ฟอर्ड เอ็มจี มิตซู มาครบ

เปิดซื้อขายรถขนนโยบายเพิ่มการใช้ ปี 10 ตามแผนกระทรวงพลังงาน ปรับสมดุลงบประมาณ พร้อมเร่ง กฟผ. ใช้ปันผลสต็อก วงการฟื้นงบประมาณได้ปาล์มรอบ 3 รัฐไม่ต้องชดเชย ราคาพุ่งเกิน 4 บาทหัวรี

ผลจากการเร่งรัดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป้าหมายเพื่อยกระดับราคาผลปาล์มหลายให้สูงขึ้น ช่วยลดภาระงบประมาณที่ต้องใช้ในการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน พร้อมมีมาตรการดูขนาดที่จะบริหารจัดการสมดุลอุปสงค์อุปทานและการแก้ปัญหาหาคาให้มีคามยั่งยืน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงนโยบายปรับสมดุลงบประมาณเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงพลังงานที่ได้ประกาศกรอบเวลาดำเนินการไว้ตามลำดับ เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันเพิ่มปริมาณการจำหน่าย ปี 10 ในสถานีบริการวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ประกาศใช้มาตรฐานปี 100 เกรดเดียววันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ผู้ค้า

น้ำมันทุกคลังผลิตน้ำมันดีเซลปี 10 และวันที่ 1 มีนาคม 2563 จะมีน้ำมันปี 10 จำหน่ายในทุกสถานีบริการทั่วประเทศ ประมาณ 2 หมื่นสถานี เป้าหมาย ณ เดือนมีนาคม 2563 จะมีการใช้ไบโอดีเซล ปี 100 ประมาณวันละ 7 ล้านลิตร (จาก ณ เดือนธันวาคม 2562 จะมีการใช้ประมาณวันละ 5 ล้านลิตร) สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 10.5 ล้านตัน จากการสำรวจพบว่ากว่า 50% ได้หันมาใช้ปี 10 และไม่มีปัญหาด้านเครื่องยนต์

“ความต้องการใช้ของ ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคาน้ำมันดีเซลแต่ละเกรด และความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแผนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการผลิตปาล์มน้ำมันปี 2562 จำนวน 17.80 ล้านตัน ความต้องการใช้ตามแผนพลังงานทดแทนปี 2563 เท่ากับ 57 ล้านลิตรต่อวัน และจากการที่กำหนด



ให้ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะรองรับน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นอีกปีละมากกว่า 2 ล้านตัน” ปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้ปี 20 เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีความต้องการใช้มากกว่าปี 10 แต่หากราคาจำหน่ายปี 10 เท่ากับปี 20 ผู้ที่ซื้อก็อาจเลือกซื้อปี 10 มากขึ้น ซึ่งก็ได้มีการแบ่งประเภทรถยนต์ ที่ใช้ตามชนิดน้ำมัน (กราฟิกประกอบ)

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 4 แสนตัน เมื่อหักปริมาณที่ กฟผ. รับซื้อจะเหลืออีกประมาณ 3 แสนตัน ประกอบกับผลปาล์มน้ำมันที่จะออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลง คาดช่วงมกราคม 2563 จะไม่มีปัญหาอุปทานส่วนเกินที่ต้องจัดการ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจัดทำโครงสร้างไบโอดีเซลปี 100 เกรดเดียวเพื่อใช้เป็นฐาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หัวข้อข่าว : เปิดซื้อค้ายรถขานรับใช้ ปี 10

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 3525 หน้า : 13 (ล่าง)

ในการปรับราคาจำหน่าย
ปี 20 มาเป็นปี 10 สำหรับ
สถานีบริการจากการประชุม
ร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา
7 เบื้องต้น ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2563 จะมีการ
จำหน่ายปี 10 ในสถานีบริการ
มากกว่า 5,000 สถานี

ด้านนายอริราชฎี
ดำดี คณะอนุกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)
กล่าวถึง กรณีโรงงานซื้อ
น้ำมันปาล์มดิบมากล้นน้ำมัน
ปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เพื่อ
นำไปผลิตปี 100 โครงสร้าง
ต้นทุนจะใกล้เคียงกับการใช้
สเดียร์ในการผลิตและต่ำ
กว่าโรงงานที่ซื้อ RBD มาใช้
ผลิตปี 100 ดังนั้นในอนาคต
มองว่า ปี 20 จะได้รับการ
ยอมรับและมีความต้องการ
ใช้เพิ่มขึ้น คาดว่าปริมาณการ
ใช้ปี 20 จะไม่ลดลงจากปัจจุบัน
มาก ซึ่งกระทรวงพลังงาน
อาจจะต้องปรับแผนพยากรณ์
การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันราคาผลปาล์มวันนี้
พัน 4 บาทต่อลิตรโลกรัม (กก.)
แล้ว จากผลผลิตมีน้อย ดัง
นั้นในรอบ 3 รัฐคงไม่ต้อง
ชดเชยประกันรายได้ ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: Smart SMEs: เกษตรกรไทยก้าวไกลกับเทคโนโลยีดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 5204 หน้า : 11 (ล่างซ้าย)

เกษตรกรไทยก้าวไกลกับเทคโนโลยีดิจิทัล

Smart SMEs

วิศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลกที่สำคัญ และภาคการเกษตรยังเป็นจักรกลสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 ว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. ปีนี้ ภาคการเกษตรมีมูลค่าส่งออกประมาณ 8.8 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรมักจะมีปัญหากับปัญหาราคาพืชผลที่ไม่แน่นอนราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและพยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด

ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคล โดยในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศนำเทคโนโลยีขั้นสูง มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไปสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้แก่ blockchain agriculture เพื่อช่วยบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรของทั้งประเทศที่มีประมาณ 149 ล้านไร่ เพื่อจัดการพื้นที่ว่างเปล่าและสนับสนุนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ให้เลือกปลูกพืชที่เหมาะสม รวมถึงใช้ blockchain พัฒนาระบบชลประทานทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลดิน ความชื้นในอากาศ และข้อมูลเรดาร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วย big data analytics และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่นำเสนอราคาพืชผลเกษตร พยากรณ์อากาศ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ให้ศึกษาอย่างพร้อมมูล

สำหรับประโยชน์ของเทคโนโลยีในระดับบุคคล หรือประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรนั้น จากตัวเลขกระทรวงเกษตรฯ แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ราว 2,000 คนทั่วประเทศ ได้ศึกษาและเริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมถึงใช้เป็นช่องทางสำหรับขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ผมขอแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจของเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ที่ท่านหนึ่ง ได้แก่ คุณนิธิภัทร์ ทองอ่อน ผู้ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสวนทุเรียนในจังหวัดระยองจนประสบผลสำเร็จ โดยใช้ internet of things (IoT) มาช่วยบริหารจัดการสวนทุเรียน ตั้งแต่ระบบส่งการรดน้ำ ไล่ปุ๋ยผ่านโทรศัพท์มือถือ การตรวจสอบสภาพอากาศอันเป็นเรื่องสำคัญ การตรวจสอบแปลงเพาะปลูกและไล่ปุ๋ยอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งวางแผนการผลิตทุเรียนนอกฤดู ทำให้ขายทุเรียนได้ราคาดี และยังใช้โซเชียลมีเดียเล่าเรื่องความเป็นมาของสวนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ทำให้มียอดขายดีขึ้น

นอกจากเทคโนโลยีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการส่งออก นอกจากการรักษามาตรฐานของสินค้า และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ผมอยากเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศปลายทาง รวมทั้งกฎระเบียบในประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งอาหารและผลไม้ไทย คือ ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ มาตรฐานของประเทศปลายทาง ทำให้หลายครั้งจะพบกับปัญหาโรคพืชและแมลง ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าของประเทศปลายทาง หรือทำให้คู่ค้าหนีจากประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันจากคู่แข่งได้

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่งมุ่งเน้นในด้านกระบวนการผลิตที่ต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่งน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย พื้นที่เพาะปลูกต้องไม่มีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อน การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ การใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ รวมทั้งการผลิตต้องปลอดจากศัตรูพืช เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภค

ผมเชื่อว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตรและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ครับ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็น...

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8413 หน้า : 1 (ล่างขวา), 7

‘ที่ดินคือชีวิต’
ขบวนการทุกขลุ่ยขึ้นสู่
“ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ
กฎหมายต้องเป็นธรรม”
หน้า 7



งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 ‘ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็นธรรม’



ประชาชนร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาที่ดินจาก ม.ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ฯ ไปยังอนุสรณ์ 14 ตุลา สีแยกคอกวัว

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ดินทำกินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรไทย แต่ที่ดินส่วนใหญ่ไปกระจุกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย ทำให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ที่ยากจน ได้รวมตัวกันจัดตั้ง ‘สหพันธ์ชาวนา ชาวไร่แห่งประเทศไทย’ ในเดือนพฤศจิกายน 2517 เพื่อเคลื่อนไหวให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการรณรงค์ต่อสู้ว่า “ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็นธรรม”

แต่จนถึงบัดนี้ เป็นเวลา 45 ปี ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินก็ยังไม่คลี่คลายลงไป ผู้นำชาวนา ชาวไร่ และประชาชนที่ลุกขึ้นมทวง

ถามเพื่อความเป็นธรรม ถูกไล่ล่า ข่าสังหารตายไปไม่ต่ำกว่า 33 ราย และมีคดีความที่คนยากคนจนต้องตกเป็นจำเลยเพราะดินรันทาที่ดินทำกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเอง และครอบครัวขณะนี้ประมาณ 46.600 คดีทั่วประเทศ !!

ประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (People Movement for a just society : P-Move) แกนนำในการจัดงาน มหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 “หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย” เล่าถึงการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ฯ เนื่องจากวาระครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนา ชาวไร่แห่งประเทศไทย ขบวนการประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 20 องค์กรจึงร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้สังคมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ปัญหาเรื่องที่ดินนับตั้งแต่อดีต รวมไปถึงการต่อสู้ของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย การปฏิรูปที่ดินที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และระลอกของปัญหาที่ดินรอบใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมไปถึงการสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อฝ่าวิกฤติปัญหา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับที่ : 8413 หน้า : 1 (ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว : งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็น...

ความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินไทยในปัจจุบัน นำไปสู่

การสร้างความเป็นธรรมของที่ดินไทย

การจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิตครั้งที่ 2 มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของ ชาวนา ชาวไร่ และประชาชนที่ลุกขึ้นมาทวงความเป็นธรรมตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเวทีวิชาการ การเสวนา การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่ดินที่ทักในประเด็นต่างๆ ได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

เสียงจากประชาชน

การกระจายการถือครองที่ดิน : พี่น้องประชาชนมีข้อเสนอ เช่น 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญไทยเพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับชุมชน 2.จำกัดการถือครองที่ดินโดยกำหนดอัตราที่เหมาะสมตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.แก้ไขข้อกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ

นวัตกรรมการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

โดยชุมชน : 1.กรณีน้ำพางโมเดล ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จรมิ จังหวัดน่าน เสนอยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสาน และปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร มีการต่อยอดเรื่องการตลาด ให้ชาวบ้านมีบทบาทแทนพ่อค้าคนกลาง

2.กรณีชุมชนชาวประมงชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรร่วมกัน เช่น กำหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ อนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ หอสมุดต่างๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครรักษาดินแดน กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการรวมกลุ่มขับเคลื่อน และการท่องเที่ยวชุมชนของชาติพันธุ์ชาวเล

3.กรณีที่ดินเมืองของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นกรณีปัญหาที่ดินเอกชน เสนอรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อระดมทุนในการจัดการที่ดินเช่าจากกรรณโปลา

วิพากษ์นโยบายที่ดินของรัฐจากยุค คสช.

สู่ปัจจุบัน

ภาคประชาชนมีข้อเสนอ เช่น 1.ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ถูกดำเนินคดี และให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีป่าไม้ที่ดินกับประชาชน 2.กรณีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับที่ดินรัฐ



ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

เช่น อุทยานแห่งชาติ ต้องแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เช่น มาตรา 6 และมาตรา 8 ให้มีการสำรวจหาที่ดินสาธารณะทั่วประเทศ และมีมาตรการแก้ไขให้โดยชัด

ปัญหาที่ดินกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาติพันธุ์

มีข้อเสนอ เช่น 1. ต้องยุติความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ และรับรองขอบเขตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชนเผ่า 2. ทุกคนต้องได้รับสัญชาติไทย เพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 3. กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต้องมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม 4. ประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม เช่น ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 5. ผลักดันให้มี พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐธรรมนูญมาตรา 70 โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม

วิกฤติความเหลื่อมล้ำคิดถูกป่า 46,600 คดีทั่วประเทศ

ประยงค์ กล่าวถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินว่า ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้เดินมาถึงจุดวิกฤติ เพราะจากข้อมูลในปี 2561 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 ถือครองที่ดิน 94.86 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.5 ขณะที่ประชากรที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 ของประเทศถือครองที่ดินรวมกันเพียง 68,330 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 หรือแตกต่างกันกว่า 853.6 เท่า

ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากมาตรการทางภาษีที่ไม่มีการเก็บภาษีที่ดินในลักษณะอัตราก้าวหน้า

“ผู้มีที่ดินมากที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดรวมกันมากถึงร้อยละ 80 ของที่ดินโฉนดทั้งหมด แต่ผู้มีที่ดินต่ำสุดร้อยละ 20 เป็นเจ้าของเพียงร้อยละ 0.25 เปอร์เซ็นต์ของโฉนดที่ดินทั้งหมดในประเทศ” ประยงค์ยกตัวอย่าง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร จากการสำรวจข้อมูลในปี 2556 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า จากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า 149.24 ล้านไร่ มีจำนวน 77.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 52 เป็นพื้นที่เช่า และจำนวน 71.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 48 เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง แต่ในจำนวนนี้มี 29.72 ล้านไร่ติดการะจำนอง

“ที่สำคัญก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดด้านสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ จนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีสถิติทางคดีที่เพิ่มสูงขึ้น มีชาวบ้านต้องคดีบุกรุกป่าและทำไม้สูงถึง 46,600 คดี แยกเป็นพื้นที่กรมป่าไม้ ช่วงตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2561 จำนวน 34,804 คดี และพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ช่วงตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2562 จำนวน 11,796 คดี” ประยงค์แจ้งคดีที่เกิดขึ้น

ประกาศเจตนารมณ์ “ที่ดินต้องเป็นของ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8413 หน้า : 1 (ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว : งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็น...

ผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็นธรรม”

ในช่วงท้ายของการจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิตครั้งที่ 2 ผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน ได้ตั้งชบวนจากหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเดินเท้ามายังอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (สี่แยกคอกวัว) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า...

“เราจะเคลื่อนไหวผลักดันกลไกรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ในการบังคับใช้และปฏิรูปกฎหมาย บทบัญญัติต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำจนถึงที่สุด ให้นำประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง ให้แก้ไขกฎหมายป่าอนุรักษ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้”

ทั้งนี้ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมงานได้กล่าวย้ำคำขวัญของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยว่า “ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือค้ำไถ กฎหมายต้องเป็นธรรม”

ต้นส่งออกอาหาร ดีรักษาพยาบาล

ลดขาดดุล 'ยูเออี'



ความสำคัญของ
สหรัฐอเมริกาอเมริกา

เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในตะวันออกกลาง
เป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบอันดับ 1 ของไทย

การค้าไทย-สหรัฐอเมริกาอเมริกา 2561



บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุน
ในสหรัฐอเมริกาอเมริกา

- ปตท. สารกรองและแปรรูปปิโตรเลียม
- เอโรนิคไทย
- สยามซีเมนต์

*มีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-อูเอ
เมื่อ 17 ส.ค. 53

INFO GRAPHIC

สัมภาษณ์ INTERVIEW

■ ชาญวิทย์ อิ่มยืนยง

สหรัฐอเมริกาอเมริกา หรือยูเออี เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบอันดับ 1 ของไทยในตะวันออกกลาง และยังเป็นประตูการค้าสำคัญของไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง แม้ที่ผ่านมาไทยจะเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ายูเออีมาโดยตลอดจากสินค้าที่ไทยนำเข้าจากยูเออีสัดส่วน 80-90% เป็นน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูง แต่โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ก็ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก

จ้่านำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม

นายวรารุ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอเมริกาอเมริกา เผยในการให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ไทยและยูเออีมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระดับราชวงศ์ระดับรัฐบาล ระดับภาคธุรกิจ และระดับประชาชน ที่ผ่านมา

ยูเออีเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอันดับ 1 ของไทยในตะวันออกกลาง ซึ่ง

ได้เสนอ
ยูเออีว่า
ให้ไทยเป็น
ผู้ผลิตเคียวริตี
ให้เขา
และเขาเป็น
เอ็นเนอร์ยี
ซีเคียวริตีให้เรา

**วรารุ
ภู่อภิญญา**



ความสัมพันธ์ยิ่งใกล้ชิดมากขึ้นเมื่อบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ได้ดีการสำรวจและลงทุนแหล่งปิโตรเลียมในรัฐอาบูดาบี เมืองหลวงของยูเออี 2 แปลง (โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 และออฟชอร์ 2) ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ

“สินค้าที่ไทยส่งออกมายูเออี ใน 3 อันดับแรก คือรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, อัญมณี และเครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เพราะอากาศร้อนเขาเกือบทุกเดือน ที่ผมไปเจอรัฐมนตรีหลายกระทรวงของยูเออีก็พยายามนำเสนอให้เขานำเข้าสินค้าไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่จะไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ของไทยที่อยู่ในภาคเกษตร ก็พยายามเสนอเขาว่าเรามีสินค้าเกษตรและอาหารที่หลากหลาย

หลายมาก และไทยสามารถเป็นผู้ผลิตเคียวริตี (ความมั่นคงด้านอาหาร) แล้วให้เขาเป็นเอ็นเนอร์ยีซีเคียวริตี (ความมั่นคงด้านพลังงาน) ให้เรา เพราะเขาผลิตอาหารเองไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย หากต้องการสินค้าอะไรบอกรมาได้เลย เรามีสหมด”

เร่งไฟเขียวนำเข้าไก่

ล่าสุดในส่วนของการนำเข้าไก่ที่ไทยติดปัญหายังไม่ผ่านการรับรองฮาลาลจากระบบการเชือดของไทยมีการชือดไก่ด้วยไฟฟ้าขัดกับหลักการศาสนาอิสลามที่ต้องใช้ขวามุสลิมในการเชือดไก่ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ของไทยได้เข้าไปคุยกับทางการของ

ยูเออีแล้ว และอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียด คาดเร็วๆ นี้ไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไก่ไปยังยูเออีได้

ในส่วนของการบริการเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีอนาคต จากในแต่ละปีจะมีชาวยูเออีเดินทางมาใช้บริการตรวจสุขภาพและรักษา

พยาบาล และท่องเที่ยวที่เมืองไทยเป็นจำนวนมาก (ยูเออีมีประชากร 9 ล้านคน เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมราว 1 ล้านคน และอีกกว่า 8 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งในจำนวนชาวยูเออี 1 ล้านคนนี้ ในปี 2561 ได้เดินทางมาเมืองไทย 1.28 แสนคน หรือกว่า 10% ของจำนวนประชากร

“ชาวยูเออีชื่นชมใน

ระบบการรักษาพยาบาลของไทยว่ามีบริการที่ดีมาก ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมาก็ได้เชิญโรงพยาบาลไทย เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพไปลงทุนเปิดสาขา แต่ก็มีแค่การตั้งสำนักงานตัวแทนเพื่อดึงคนไปรักษาพยาบาลที่เมืองไทย ขณะที่ยูเออีได้โปรโมตตัวเองในการเป็น Medical Tourism หรือฮับด้านการรักษาพยาบาลของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยได้เชิญโรงพยาบาลชื่อดังจากสหรัฐฯ และอังกฤษ มาลงทุนตั้งสาขาเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่ไปทำธุรกิจในยูเออี”

ขอเว้นวีซ่าให้ไทย

อย่างไรก็ดี ในส่วนของชาวยูเออีเองก็ยังคงให้ความนิยมมา

รักษาพยาบาลที่ไทยเป็นอันดับต้นๆ เพราะสะดวก บินแค่ 6 ชั่วโมงก็ถึง โรงพยาบาลมีบริการที่ดี และไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและยกระดับความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้ง 2 ฝ่ายให้มากขึ้น (ปี 2561 ไทยเที่ยวยูเออีกว่า 4 หมื่นคน ยูเออีมาไทย 1.28 แสนคน) ทางสถานทูตไทยอยู่ระหว่างการผลักดันให้ยูเออียกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยจากปัจจุบันไทยได้ยกเว้นวีซ่าให้กับยูเออีหากมาอยู่ไม่เกิน 1 เดือน

“เรื่องการยกเว้นวีซ่าให้ไทย ผมได้คุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทย คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศ คุยกับรัฐมนตรีหลายคนของยูเออีเท่าที่มีโอกาส ซึ่งเขารับปากจะเร่งผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา” ■

สื่อค้านแบน3สาร ยันผลกระทบอื้อ เดินหน้าแต่งดำ26พย. ร้องนายกฯทบทวน

3 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
ผนึกกำลัง แล่งค้าน แบน 3 สาร
▶▶▶ ต่อ : ค้านแบน3สาร - หน้า 2

ค้านแบน3สาร

ชี้กระทบโรงงานอ้อย-น้ำตาล 57 แห่ง อาจต้อง
ปิดตัว เกษตรกรตกงาน 1.2 ล้าน ค่าเสียหาย
3 แสนล้าน ด้าน สมาพันธ์เกษตรกรปลดอภัย เลื่อน
แต่งดำ บุกร้องนายกฯเป็น 26 พ.ย. จี้ชะลอเลิกใช้
เหตุข้อจำกัดหาสารทดแทน ที่รัฐบาล ยังไม่ชัดเจน
ระดมมาตรการเรียกเก็บเงิน เพื่อส่งออกประเทศที่ 3
เป็นไปได้ยาก ย้ำไม่เป็นธรรมที่ให้เอกชนออกค่า
ทำลายเอง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายอดิศักดิ์
ศรีสรพรกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ
ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย แล่ง
ผลกระทบจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอยกเลิกใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรคือ
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยยก
ให้เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม
ว่า ควรทบทวนให้ยกเลิกการแบน 3 สาร เพราะ
จะเกิดผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรหลายชนิด

ขณะที่นายกิตติ ชุมหลวงส์ นายกสมาคม
นักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย
แล่งเพิ่มเติมว่า ไทยเป็นประเทศผลิตอ้อย
เป็นอันดับ 3 และส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 2
ของโลก มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 11 ล้านไร่
ผลผลิตอ้อย 134 ล้านตันต่อปี ดังนั้น การยกเลิก
ใช้สารเคมีพาราควอต จะทำให้ผลผลิตลดลง 20-
50% ปริมาณอ้อยหายไปประมาณ 67 ล้านตัน
ต่อปี เกษตรกรเสียหายได้กว่า 50,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีส่วนไบอ้อยและยอดอ้อยที่ใช้ใน
โรงงานชีวมวลจะสูญหายไป 11 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่าสูงถึง 7,400 ล้านบาท รวมเกษตรกรสูญเสีย
รายได้ 58,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งเอทานอล โรงไฟฟ้าชีวมวล
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เสียหายทั้งหมด
ประมาณ 300,000 ล้านบาท ทำให้เกษตรกร
1.2 ล้านคน อาจต้องตกงาน โรงงานน้ำตาล 57
โรงงาน อาจต้องเลิกกิจการไปในที่สุด

ส่วนนายชัยฤกษ์ สงวนทรัพย์กร นายก
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กล่าวเสริมว่า
ไทยผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท จำเป็น
ต้องใช้สารเคมี 3 สารนี้จัดการแปลง หากเกษตรกร
ไม่สามารถใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ได้ รัฐบาลต้องหา
สารมาทดแทนที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและ
ต้นทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรอื่นด้วย
เพราะจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ใช้ จึงอยากให้ชะลอ
การแบน 3 สารนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะได้สาร
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ

อีกด้านหนึ่ง นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ
เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดอภัย กล่าวว่า
เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกใช้พาราควอต
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสทั่วประเทศ พร้อมใจ
แต่งชุดดำ เพื่อเข้าร้องเรียนความเดือดร้อนต่อ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่
26 พฤศจิกายน โดยเลื่อนจากเดิมที่นัดหมายวันที่
28 พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อให้นายกรัฐมนตรี
แก้ปัญหาก่อนที่จะคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะ
ประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน

สำหรับการยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกฯ
ครั้งนี้ จะนำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการยกเลิกใช้
3 สาร ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบให้กรม
วิชาการเกษตร ยกร่างประกาศและเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น ล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.
อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก
ถึงร้อยละ 75 จากผู้แสดงความความคิดเห็นประมาณ
40,000 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบ
ก่อนลงนามยกเลิก เพราะผลรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าวสะท้อนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

วันเดียวกัน สมาคมอารักขาพืชไทย
สมาคมฯ นวัตกรรมเกษตรไทย และสมาคม
คนไทยธุรกิจ ออกแถลงการณ์ร่วมหลังประชุมกับ
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รรมช.เกษตรฯว่าสมาคมฯ
ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร
ทั้ง 3 ชนิด เพราะหลังจัดรับฟังความเห็นร่าง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญญัติรายชื่อ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ล้นสุดเมื่อวันที่ 8

พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากการออกความเห็นผ่านออนไลน์ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกใช้ 3 สารดังกล่าว ร้อยละ 58 และเห็นด้วยร้อยละ 42

ส่วนการรวบรวมผลรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ มีผู้ไม่เห็นด้วยต่อการแบนคิดเป็นร้อยละ 70 นอกจากนี้ ไม่มีมาตรการรองรับการยกเลิกหรือชี้แจงให้ผู้มีผลกระทบรับทราบเพื่อเตรียมการรับมือแต่อย่างใด รวมถึงการกำหนดให้ผู้เสียหายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเหล่านี้เองนั้น ถือเป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะสารทั้ง 3 ชนิดได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีมติให้แบนสารดังกล่าว โดยมีผลทางกฎหมายวันที่ 1 ธันวาคม สารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสารที่ผิดกฎหมายทันที

“เมื่อภาครัฐมีมติให้แบนจึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่ายเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายทำลาย จึงไม่ควรผลักภาระนี้ให้ออกชนและเกษตรกรรับผิดชอบเอง”

แถลงการณ์ 3 สมาคมระบุ

ทั้งนี้ สมาชิกของทั้ง 3 สมาคมปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างดีเสมอมา ตั้งแต่ที่

ค้านแบน3สาร

กรมวิชาการเกษตรมีมาตรการลดปริมาณการนำเข้า ผีกรอบมผู้ใช้ผู้ขาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตามสากล ดังนั้น การจัดการสินค้าทั้งระบบ ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 30,000 ตัน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการจัดการสินค้า โดยเทียบเคียงกับที่ผ่านมาประมาณ 2 ปี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในฤดูเพาะปลูกหลัก และลดความเสียหายสำหรับภาคเกษตรอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่กำหนดให้เก็บผลิตภัณฑ์นำส่งรัฐภายใน 15 วันนั้นเป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง การสืบและพิสูจน์สต็อกสินค้าโดยปกติแล้วใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ 6 เดือน ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงระยะเวลาเรียกเก็บคืนและนำส่งเพื่อทำลาย ส่วนน.ส.มนัญญาจะให้ส่งออกกลับคืนประเทศต้นทางหรือประเทศที่ 3 นั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อนำเข้ามาแล้ว มีการนำมาปรับสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชในประเทศ ไม่ได้เป็นการผสมสารอื่นยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อปรับให้เป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 ซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมายไทย จึงไม่มีประเทศใดรับให้นำเข้าประเทศได้

ต่อ : ค้านแบน3สาร - หน้า 10

ฝ่าประเด็นร้อน 5



นำหัวรัฐบาลดิสรูปชั้นผิดทาง
ทำลายอุตสาหกรรมยาสูบไทย

นำหัวรัฐบาลดิสรูปชั้นผิดทาง ทำลายอุตสาหกรรมยาสูบไทย



ปัญหาของการเกิดดิสรูปชั้น disruption ในวงการธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ด้วยหลาย ๆ ธุรกิจถึงกับล้มทั้งยืนแบบรวดเร็วและนำห้วงบางครั้งดิสรูปชั้นที่เกิดขึ้นในทางที่ผิดก็ทำให้ส่งผลร้ายแรงและทำให้ประเทศขาดรายได้สูญเสียอุตสาหกรรมที่ทำเงินทองไปอย่างมากมายมหาศาลชนิดที่ใคร ๆ เองก็คาดไม่ถึง อุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยาสูบของไทยที่รัฐบาลไม่เข้าใจกำลังจะถึงวันตายแบบช่วยไม่ได้

ตัวการที่ทำให้เกิดดิสรูปชั้นคือเอ็นจีโากลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้จากยอดขายและเวชภัณฑ์ที่มีผู้ที่ได้รับประโยชน์อยู่ในวงเงินนับพันล้าน

ต่อปี อุตสาหกรรมยาสูบเกิดขึ้นเมื่อ 120 ปีที่แล้ว ในปี 2442 บริษัทต่างชาติของตะวันตกได้นำซิการ์เรตเข้ามาขายในไทย มีหลายบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คือ บริติช อเมริกัน โทแบกโค (BAT) นอกจากขายแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกพืชยาสูบ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เวอร์จิเนีย, เทอร์กิช และเบอร์เลย์ โดยการสนับสนุนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2482 รัฐบาลใช้นโยบายเวนคืนซื้อกิจการโรงงานผลิตซิการ์เรต 3 แห่ง ของสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และจีน มาเป็นโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ในวันที่ 20 เมษายน 2482 ระยะเวลาถ้าไรไม่มากแต่พอเลี้ยงตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 2492 เป็นต้นมา กิจการดีขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยาสูบเต็มรูปแบบ

ช่วงแรกรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ต่างประเทศนำบุหรี่เข้ามาจำหน่ายจนเกิดกลุ่มอาเซียนเมื่อปี 2532 ตลาดบุหรี่มีการแข่งขันเสรีให้ชาติอาเซียนส่งบุหรี่ที่ผลิตจากฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้ามา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14089

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 95.45

Ad Value: 143,175

PRValue (x3): 429,525

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ฝ่าประเด็นร้อน: นำหัวรัฐบาลดิสรบชั้นผิดทางทำลายอุตสาหกรรมยาสูบไทย



จำหน่ายโดยเสียภาษีในอัตราเดียวกับ บุหรี่ของการยาสูบฯ ในระยะ 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ในปี 2552 ถึงปี 2561 นั้น กิจกรรมผลิตจำหน่ายและปลูกยาสูบของการยาสูบถือว่ามั่งคั่งและนำส่งรายได้เข้ารัฐในอัตราน่าพอใจแม้รัฐจะปรับขึ้นอัตราภาษีโดยตลอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และลดการบริโภคของประชาชน

ในปีงบประมาณ 2552 ขายได้ 56,473.2 ล้านบาท นำภาษีและรายได้

ให้รัฐ 51,777.89 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,803.66 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีรายได้ 51,565.67 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลงเหลือ 836.25 ล้านบาท เพราะฐานภาษีสูงมาก ในขณะที่รายได้นำส่งรัฐไม่มียอดแจ้งให้ทราบ

หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการยาสูบฯ ทำรายได้ถึง 614,284.91 ล้านบาท นำรายได้ให้รัฐถึง 591,067.86 ล้านบาท ทำกำไรได้ 63,967.75 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีที่ทำกำไรมากที่สุด ในรอบ 80 ปี ถึง 9,343.33 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2556 เป็นปีที่มียอดขายบุหรี่สูงที่สุด ถึง 70,183.40 ล้านบาท

ปัจจุบันการยาสูบฯ พบปัญหาดิสรบชั้นจากการปรับอัตราภาษีที่สูงมากแบบน้ำเลือดส่งผลให้ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ยอดขายบุหรี่ย่ดรุนแรงเพราะราคาขายปลีกของละ 90 ถึง 120 บาท ทำให้เกิดปัญหาหยุดขายลดส่งผลให้การรับซื้อใบยาจากเกษตรกร เกี่ยวกับกรณีนี้ นายพีรเดช คำสมุทร สส. พรรคอนาคตใหม่ ของเชียงราย ได้นำเรื่องไปอภิปรายในสภาถึงความเดือดร้อนของชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตจนทำให้ชาวไร่ยาสูบขาดรายได้มีหนี้สินพอกพูนจากการกู้เงินจนต้องเดินทางมาเรียกร้องให้ กมธ. วิสามัญช่วยเหลือ

ในรายงานของกมธ. ที่ศึกษาปัญหาการค้าพืชผลเกษตรตกต่ำได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ ชาว ยางพารา แต่แทบไม่มีกรกล่าวถึงเรื่องยาสูบเลยทั้งๆ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ชาวไร่ยาสูบ 5 หมื่นครอบครัว กำลังเดือดร้อนเพราะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตในปี 2560 จนทำให้ยอดขายของการยาสูบฯ ลดลง บุหรี่หนีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านโตขึ้นมากจนชาวไร่ต้องถูกลดโควตาซื้อใบยา 50% ตอนนี้อย่างไรก็ต่อโดนลดโควตาไปด้วยชาวไร่มีรายได้หดหายและมีหนี้สินจากการกู้เงินซ่อมโรงบ่มใบยา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14089

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 95.45

Ad Value: 143,175

PRValue (x3): 429,525

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ฝ่าประเด็นร้อน: นำหวังรัฐบาลดิสรบชั้นผิดทางทำลายอุตสาหกรรมยาสูบไทย

นายพีรเดชกล่าวว่าขอเป็นตัวแทน ชาวไร่เรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าขอให้ขึ้นอัตรา ภาษีที่ละน้อยๆ ค่อยๆ ทำอย่ากระโดดจาก 20% เป็น 40% และอยากให้รัฐศึกษาว่าใบยาทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยเฉพาะเวอร์จีเนีย สามารถนำไป สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้บ้าง และอย่าลดโควตา มากกว่านี้เพราะยังหาพืชไร่อื่นมาทดแทน ไม่ได้”

ส่วนนายบัลลังก์ อุบลศรี ชาวไร่ยาสูบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เผยว่าดีใจมากที่ท่าน สส. ทำหน้าที่ตัวแทนในการสะท้อนความเดือดร้อน ของชาวไร่ 5 หมื่นครอบครัว พวกเราถูกตัด โควตาใบยา 2 ปีซ้อน รายได้ของชาวไร่ จากการขายใบยารวมกันหายไป 2 พันล้านบาท ขายใบยาได้ก็แทบไม่พอเอาไปจ่ายหนี้ที่กู้มาเป็น ค่าเช่าเรียนลูก ทำนาทำไร่ก็ลำบากเงินในกระเป๋า ยังต้องหายไปอีกครั้งหนึ่งพวกเราอยากขอให้ กรมสรรพสามิต และรัฐบาลรับฟังความเดือดร้อน

ของชาวไร่บ้าง และอย่าเพิ่งซ้ำเติมด้วยการขึ้น ภาษี 40% ในเดือนตุลาคมปี 2563 อีก

ปัญหานี้ผู้แก้ไขได้คือรัฐต้องทบทวน อัตราภาษียาสูบทุกชนิดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ อุตสาหกรรมอยู่รอดทั้งการยาสูบฯ, ชาวไร่, ผู้ค้า บุหรี่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้คือนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการคลัง, นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดี กรมสรรพสามิต, นายแพทย์ระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการการยาสูบฯและนายพนพล หาญธนสาร รักษาการผู้ว่าการการยาสูบฯว่า จะเอาอย่างไรหรือจะปล่อยให้โรงงานผลิต แห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะราคาเป็น หมื่นล้านบาทต้องเจ๊งไปแบบน่าเสียดาย เพราะรายรับจากการผลิตบุหรี่ให้เงินมัน ไม่น่าจะคุ้มอย่างแน่นอน

ทีมข่าวการเมือง

สำนักงบ-สภาพัฒนา อารุณลักข์'ลุงตุ๋'



ป้องผลประโยชน์ชาติ



รบ 4 เดือนแล้วสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 2 เป็น 4 เดือนของการบริหารราชการแผ่นดินที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน และข้อต่อรองทางการเมือง จากบรรดาพรรค

ร่วมรัฐบาล ทั้งในเรื่องของการผลักดันนโยบายทางการเมืองที่ได้หาเสียงเอาไว้ออกไปสู่ภาคปฏิบัติ และข้อเสนอให้ทบทวนโครงการเดิมที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ สมัยที่ 1 ดำเนินการไว้ นับเป็น 4 เดือนที่ข้าราชการสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า สภาพัฒนา 2 หน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องทำงานอย่างหนักในการกลั่นกรองโครงการที่แต่ละกระทรวงเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศในระยะยาว

การประชุมคณะรัฐมนตรี ในช่วงที่ผ่านมาหลายโครงการถูกสำนักงบประมาณ และสภาพัฒนา เสนอความเห็นคัดค้านในที่ประชุม จนเจ้ากระทรวงต้องถอนวาระกลับไปทำข้อเสนอกลับมาใหม่ ขณะที่บางโครงการก็ถูกปรับลดขนาด หรือลดงบประมาณรายจ่ายลง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีกระทรวงคมนาคม เสนอให้ที่ประชุมกรม.เศรษฐกิจทบทวนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มส่วนตะวันตก ของการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน จากเดิมที่ใช้วิธีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost แบบสัญญาเดียว ทั้งงานโยธาและเดินรถ เป็นแยกสัญญาก่อสร้างงานโยธาและงานระบบออกจากกัน โดยอ้างว่าการลงทุนแบบ PPP มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า การเปิดประมูลให้เอกชนก่อสร้างโครงการ

แต่สุดท้ายหลังจาก “อนุทิน ชาญวีรกูล” ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าต้องสั่งปิดการประชุมลงก่อนที่มีข้อสรุป หลังจาก “ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์” เลขาธิการสภาพัฒน์ เสนอความเห็นในที่ประชุมระบุ สศช.ไม่ขัดข้องที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน แต่กระทรวงคมนาคมและรฟม.ต้องตอบคำถามให้ได้ว่ารัฐจะได้ประโยชน์อะไรจากการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพราะก่อนหน้านี้รฟม.เคยทำการศึกษาความคุ้มค่าการลงทุน และเสนอให้คณะกรรมการ สศช. และบอร์ดพีพีพีพิจารณา โดยได้มีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ EIRR ที่รัฐจะได้รับพบว่า ถ้าลงทุนด้วยรูปแบบ PPP รัฐบาลจะได้ผลตอบแทน 21% แต่ถ้าแยกสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างรัฐบาลจะได้ผลตอบแทน 15.9% หรือลดลงเกือบ 5%

นอกจากนี้ยังมีกรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท ที่สำนักงบประมาณ แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะมีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรที่ถือบัตรสีชมพู ที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินเกือบ 3 แสนราย เพราะกังวลว่าการดำเนินการดังกล่าวจะผิดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ในโครงการประกันรายได้ปลูกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ แม้ที่ประชุมกรม.ครั้งแรก จะเห็นด้วยกับสำนักงบประมาณที่ไม่อนุวัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพู แต่สุดท้ายก็เห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพู หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมกรม.ทบทวน

นาที่นี้อาจกล่าวได้ว่าสำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์ คือ อวูธลับ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เลือกนำมาใช้ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ หลังจากนั้นยังมีหลายโครงการที่ต้องฝ่าด่าน สำนักงบประมาณ และสศช. ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างอาคารผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารหลังที่ 2 ด้านทิศเหนือ รองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี วงเงินลงทุน 4.2 หมื่นล้านบาท ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การจัดซื้อฝูงบินใหม่ของการบินไทย มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท และอีกหลายโครงการ

ไม่นับรวมการแก้ไขปัญหาค่าโง่ทางด่วน ที่ “ศักดิ์สยาม

ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ดศ (ปคร)0202/280 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ที่ประชุมกรม.ทบทวนมติกรม. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับข้อพิพาทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมขอให้กรม.มอบหมายให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กำกับดูแลกรณีนี้

โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรม.ชุดใหม่เพื่อบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีผู้กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม คนใหม่ โดยนายอนุทินเป็นผู้กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงเห็นควรเสนอกรม.พิจารณาทบทวนมติกรม. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในเรื่องดังกล่าว ■

9 ขนม-เบเกอรี่ หนีพิษพาราควอต

ແຫ່ຕຸນແປ່ງສາລີ
ກວັນຫລັງ1ຣ.ດ.ນຳເຂົ້າໄມ້ໄດ້

ขนม-เบเกอรี่หนีพิษพาราควอต ແຫ່ຕຸນແປ່ງສາລີກວັນຫລັງ1ຣ.ດ.ນຳເຂົ້າໄມ້ໄດ້

เหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวคำสั่ง “แบน” 3 สารเคมีกำจัดวัชพืชอันตราย “พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส” ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็จะมีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความสับสนและเป็นกังวลของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็น ตัวเกษตรกรที่ยังมีสารเคมีทดแทนที่มีประสิทธิภาพและราคาใกล้เคียงกับสารทั้ง 3 ชนิด ในขณะที่ผู้นำเข้าวัตถุดิบทั้งที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ ก็ยังไม่ทราบแนวทางการนำเข้าวัตถุดิบการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชจากประเทศต้นทางดังกล่าว

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเข้ามาว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387/2560 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ข้อ 4) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอาหารที่มีสารพิษตกค้างต้องมีมาตรฐานโดยตรวจ “ไม่พบ” วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในขณะที่สารเคมีกำจัดวัชพืชทั้ง 3 สารข้างต้นได้ถูก “แบน” จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้นหมายถึงผู้นำเข้าวัตถุดิบทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ จะไม่สามารถนำเข้ากากถั่วเหลือง-ถั่วเหลือง-ข้าวสาลี-แป้ง-องุ่น-แอปเปิล-กาแฟ ที่มีการใช้และตกค้างของพาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส (zero tolerance) ได้ตั้งแต่หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป



พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

ด้าน 7 สมาคมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย, สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล, กลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม, สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว, สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รวมกลุ่มกันแถลงท่าที “คัดค้าน” การบังคับใช้มติ “แบน” สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด และยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลชะลอการบังคับใช้ออกไปก่อน 2 ปี เพื่อพิจารณาหาสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและต้นทุนมาทดแทน โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน ภาคเอกชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จะขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีกครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ไทย กล่าวว่า หากรัฐยัง “แบน” สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อไปก็จะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม 1.715 ล้านล้านบาท/ปี แบ่งเป็น อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์-น้ำมันถั่วเหลือง-อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์-ปศุสัตว์ 1.1 ล้านล้านบาท, อุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล 300,000 ล้านบาท, อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 300,000 ล้านบาท, เมล็ดพันธุ์ 15,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประเทศผู้ผลิต-ส่งออกวัตถุดิบที่ประเทศไทยนำเข้า ยังไม่ได้ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว แต่มีการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อไม่มีการ “ตกค้าง” ในผลผลิต หรือหากมีตกค้างก็อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุดที่ประเทศไทยหรือ Codex กำหนดไว้ แต่การประกาศแบนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายส่งผลให้ผู้นำเข้า-ผู้ซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประสบกับปัญหาการนำเข้าทันที โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถนำเข้าได้หรือไม่ หรือจะต่อนำเข้าอย่างไร ล้วนแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวงสาธารณสุข ในแง่ของอาหารคน และกระทรวงเกษตรฯ ในแง่ของอาหารสัตว์

ด้านแหล่งข่าวจากผู้ประกอบการเบเกอรี่รายใหญ่ของประเทศกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเบเกอรี่ ขนมแป้ง รวมถึงธุรกิจอาหารประเภทอื่น ๆ ที่ต้องใช้แป้งสาลีเป็น

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5204

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 70.09 Ad Value: 94,621.50

PRValue (x3): 283,864.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชนม-เบเกอร์รี่หนีพิษพาราควอต

ส่วนผสมหลัก มีความกังวลในเรื่องของวัตถุพิษ ซึ่งจะต้องนำเข้าจากสหรัฐเป็นหลัก “อาจจะไม่สามารถนำเข้าได้” โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการเบเกอร์รี่ได้เริ่มทยอยสั่งแป้งสาลีมาสต็อกและตุนไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อรองรับกรณีที่จะไม่สามารถนำเข้าแป้งสาลีจากสหรัฐ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387/2560

สำหรับตัวเลขการนำเข้า แป้งสาลี (พิกัด 1101) ของประเทศไทย ในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) 2562 มีปริมาณ 157,848 ตัน มูลค่า 1,983 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 มีปริมาณ 170,490 ตัน มูลค่า 2,059 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าในปี 2561 ทั้งปีมีปริมาณ 205,048 ตัน มูลค่า 2,501 ล้านบาท

ล่าสุด นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร กล่าวว่ ประเทศนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย-บราซิล-สหรัฐ และแคนาดา ได้ทำหนังสือมายังรัฐบาลไทย แจ้งขอรายละเอียดการ “แบน” 3 สารเคมีกำจัดวัชพืชอันตรายของไทย และขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของคำสั่งแบนครั้งนี้ ในขณะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งเข้ามาว่า ประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการประสานส่งข้อมูลดำเนินการใด ๆ กับประเทศไทย ผ่านทางองค์การการค้าโลก (WTO)

ค่าบาททูปข้าวไทยกระอัก ส่งออกร่วง-รัฐชดเชยบาน

ข้าวราคาตกต่อเนื่อง ประกันรายได้รอบ 3 รัฐจ่ายเพิ่มบาน เอกชน
เหี่ยวตกตันยอดส่งออกเข้าเป้า 8 ล้านตัน เผย 10 เดือนแรกทำได้
6.5 ล้านตัน ตลาดหด 28% แกรมเดือน ต.ค.วูบหนักเหลือแค่ 6
แสนตัน บิ๊กส่งออกซบปี'63 หืดจับ ฟ่าวงล้อม 4 ปัจจัยลบ
แล้งซ้ำ บาทแข็ง-แข่งเดือด เมียนมา-จีนเทสติก



ข่าวไทยกระอัก

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงาน
ว่า มีแนวโน้มราคาข้าวจะลดต่ำลงอีก
ทำให้รัฐต้องจ่ายชดเชยราคาประกัน
รายได้ให้เกษตรกรรอบ 3 เพิ่มมากขึ้น
หลังดำเนินโครงการประกันรายได้มา
ต่อเนื่อง 2 รอบ โดยต้องเริ่มจ่าย
ชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาว
และข้าวปทุมธานี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
จากราคาข้าวในตลาดปรับลดลงจาก
รอบแรก ขณะเดียวกันแม้การจ่าย
ชดเชยจะไม่กระทบกลไกตลาด แต่
มาตรการนี้อาจไม่ได้แก้ปัญหาตันต่อที่
ทำให้ราคาข้าวลดลง ทั้งจากปริมาณ
ซัพพลายข้าวในปี 2562/2563 ที่เริ่ม
ทะลักออกมาพร้อมกันช่วงกลางเดือน
พ.ย. และการส่งออกซึ่งเป็นช่องทาง
ระบายผลผลิตข้าวประสบปัญหาชะงัก
อย่างหนัก

ล้นยอดส่งออกเข้าเป้า 8 ล้านตัน

ตัวเลขล่าสุดสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ระบุว่า เดือน ต.ค. 2562 ยอดส่งออก
อยู่ที่ 542,516.42 ตัน รวม 10 เดือน
ส่งออกได้ 6.47 ล้านตัน ลดลง 28%
ห่างจากเป้าหมายที่สมาคมผู้ส่งออก
ข้าวไทยวางไว้ที่ 8 ล้านตัน ดังนั้นหาก
ต้องการจะผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย ช่วง 2 เดือนสุดท้าย
(พ.ย.-ธ.ค.) จะต้องส่งออกให้ได้ไม่ต่ำ

กว่า 765,000 ตัน

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยที่
ยังมีส่วนแบ่งการส่งออกสูงสุดช่วง 10
เดือนแรก นำโดยกลุ่มเอเชีย โกลเด้น
ไรซ์ เดือน ต.ค.ส่งออกได้ 73,400.97 ตัน
รวม 10 เดือนส่งออกได้ 864,621.63 ตัน
ตามด้วยกลุ่มนครหลวง 66,376.96 ตัน
รวม 10 เดือนส่งออกได้ 785,717.79 ตัน
อันดับ 3 กลุ่มธนสรไรซ์ 22,244.66 ตัน
รวม 10 เดือน 497,857.15 ตัน อันดับ 4
กลุ่มซีพี 30,718.05 ตัน รวม 10 เดือน
ส่งออกได้ 377,558.88 ตัน และอันดับ
5 กลุ่มแสงฟ้า 36,883.60 ตัน รวม 10
เดือน ส่งออกได้รวม 371,233.80 ตัน
ปี'63หืดจับหวั่นคู่แข่งแย่งตลาด

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
และประธานกรรมการบริษัท เอเชีย
โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ
1 ของประเทศ เปิดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า การส่งออกช่วง 10 เดือน
แรกลดลงอย่างมาก แต่ภาพรวมคาด
ว่า จะยังสามารถผลักดันให้ได้ตามเป้า
8 ล้านตัน ที่น่าห่วงคือภาพรวมการ
ส่งออกข้าวในปี 2563 จะ “เหนื่อยหนัก”
กว่าปีนี้ จาก 4 ปัจจัยหลักคือ ค่าบาท
ไทยยังคงแข็งค่ากว่าคู่แข่ง ส่งผลให้
ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งเฉลี่ยตันละ
20-70 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้ซื้อหันไป
หาคู่แข่งหน้าใหม่อย่างเมียนมาและจีน
ซึ่งมีโอกาสจะแข่งไทย จากปัจจุบันที่

สต็อกข้าวจีนมีปริมาณมากทำให้จีนลด
การนำเข้าและหันมาเป็นผู้ส่งออกแทน
และปัจจัยสุดท้ายซึ่งน่ากังวลมากที่สุดคือ
ภาวะแล้งหนักในปีก่อน เนื่องจากขณะนี้
เริ่มเห็นสัญญาณปริมาณน้ำในเขื่อน
ขนาดใหญ่ลดลงไปเหลือ 40% แล้ว

“ทั้งปีนี้น่าจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน แต่
ปีก่อนหน้าจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน แต่
ปีก่อนหน้าเหนื่อยแน่ครับ จะหนักกว่าปีก่อนอีก
จากค่าบาท คู่แข่งสต็อกมาก ขายถูก
ราคาเราก็อสู้คู่แข่งไม่ได้ เขาคงไปเน้น
จีน พม่า อินเดีย ซึ่งราคาต่ำกว่าตั้งแต่
20-70 เหรียญ แล้วแต่ว่าจะเป็นข้าว
แหล่งกำเนิดจากประเทศไหน คู่แข่ง
หน้าใหม่มาแรง ส่วนเวียดนามก็ขยับ
ไปขายคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับจะ
แล้งหนักด้วย”

กระทรวงเร่งแก้ปัญหาตันต่อ

สำหรับแนวทางผลักดันการส่งออก
ขอให้ภาครัฐเร่งกระตุ้นตลาดส่งออกที่เป็น
ตลาดที่มีศักยภาพทั้งอิรัก อิหร่าน และ
การเดินทางเจรจาขายข้าวจีทูจีกับคอปโก้
รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งยังคงเหลืออีก 3 แสน
ตัน นอกจากนี้ ไทยควรเจรจาผลักดัน
ให้ไนจีเรียลดภาษีนำเข้าให้ต่ำเข้าข้าว

“ไทยอาจต้องพิจารณาวิธีการใหม่
เช่น ไปเจรจาแลกซื้อน้ำมัน-ข้าว เรื่องนี้
ผมเคยหารือกับ ปตท. คิดว่าเป็นไปได้
ตอนนี้เขาปิดการนำเข้ารวมถึงปิดขาย
แดนเบนิน ลักตการนำเข้ามาระยะหนึ่งแล้ว
ทำให้ตลาดข้าวนิ่งไม่ตี”

สอดคล้องกับที่ นาย ศุภชัย
วรฤทธิญาณภรณ์ ประธานกรรมการ
บริษัท ธนสรไรซ์ จำกัด มองว่าการส่ง
ออกข้าวปีนี้น่าจะทำได้ 8-8.5 ล้านตัน
มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้ว เหตุผลสำคัญ
เป็นเพราะราคาและค่าเงินบาททำให้
แข่งขันลำบาก หากค่าบาทยังทรงแบบ
นี้ปีหน้าคงลำบาก และทางรัฐบาลจีนก็
ยังคงไม่มาเจรจาต่อรองในการรับมอบ
ข้าวจีทูจีอีก 3 แสนตัน ในส่วนของ
บริษัทคาดว่าปี 2563 จะมียอดการส่ง
ออกปริมาณ 5 แสนตันใกล้เคียงกับ
ปีนี้ เพราะบริษัทหันมามุ่งทำตลาดข้าวสูง
ในประเทศมากขึ้น มีการจัดโปรโมชัน

กระตุ้นตลาดหลายกิจกรรม แนวโน้มในอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออก และการค้าภายในประเทศให้อยู่ในระดับ 50:50

งวด 3 รัฐต้องจ่ายชดเชยเพิ่ม

ขณะที่ตลาดข้าวในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ปรับลดลงเช่นกัน นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ตั้งข้อสังเกตว่า ปีนี้การส่งออกไทยลดลง 2-3 ล้านตัน เหลือ 8 ล้านตัน จากปีก่อนที่ทำได้ 11 ล้านตัน ขณะที่ภาพรวมการค้าข้าวโลก ยังคงเท่าเดิมประมาณปีละ 40 ล้านตัน เท่ากับว่าไทยเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์หว่าเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวใด เพราะเหตุใด เช่น จากค่าบาทเราแข่งกว่าคู่แข่ง การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกไปแบบถาวร

“ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกในประเทศขณะนี้กลุ่มที่อ่อนตัวลงมากที่สุด คือข้าวขาว 5% ข้าวเหนียว และข้าวปทุมธานี ราคาตลาดยังลดลง ผลจากการส่งออกลด งวด 3 รัฐบาลอาจจะต้องจ่ายชดเชยข้าวขาวและข้าวปทุมธานีต่อส่วนราคาข้าวเหนียวตอนนี้ฟื้นกลับมาบ้างจากที่ลดลงไปต่ำสุด 10,000 บาท ต่อตัน เพิ่มขึ้นเป็น 11,500-12,500 บาท ต่อตัน จากราคาที่เคยสูงสุดที่ทำได้ 16,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวสารเหนียวก็เพิ่มขึ้นด้วย เป็น 30,000 บาท ต่อตัน จากเดิมที่ทำได้ 25,000-26,000 บาทต่อตัน

ในส่วนของข้าวเหนียวไม่น่าห่วงเพราะ

สต็อกไม่มี และเป็นข้าวที่ผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นหลัก ปีละ 3 แสนตัน ส่วนราคาข้าวหอมมะลิก็ขยับขึ้นเช่นกันเพราะเป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวมาแล้ว คาดว่าไม่นานน่าจะเก็บเกี่ยวหมด ราคาข้าวหอมมะลิไม่สูงเท่าปี 2561 ที่มีภัยแล้ง ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับสูงขึ้นผิดปกติ ตอนนี้ปรับฐานลงมาสู่ปกติ”

3 มาตรการคู่ขนานประกันรายได้

และหลังจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน ประกาศ 3 มาตรการ คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ โดยโรงสีได้สิทธิ์เข้าร่วมในส่วนของโครงการชดเชยดอกเบี้ยที่รัฐกำหนดวงเงินชดเชย 510 ล้านบาท สำหรับข้าวเปลือก 4 ล้านตัน จะเริ่มรับซื้อตั้งแต่ 20 พ.ย. 2562-30 เม.ย. 2563 และเก็บสต็อกไว้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2562-31 ธ.ค. 2563

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า ปีนี้โรงสีน่าจะให้ความสนใจเข้าโครงการนี้ ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี 2561/2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 194 โรง รับซื้อข้าวเปลือกนปีเก็บสต็อกได้ 3.22 ล้านตัน จากเป้าหมาย 5 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินรับซื้อ 43,403 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มการผลิตและการตลาดในปีหน้า ขณะนี้ยังคาดการณ์ได้ยาก โดยเฉพาะผลพวงจากภาวะภัยแล้งว่าจะรุนแรงเหมือนปีก่อนหรือไม่ เพราะปีก่อนทางกระทรวงเกษตรฯให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเหลือ 4.5 ล้านไร่ หากปีนี้นโยบายการณัฐรุนแรงก็อาจจะลดลงต่อเนื่อง

เกษตรกรบุกทำเนียบ 26 พ.ย. ต้านแบน 3 สารเคมี

ฉะรัฐไร้แผนรองรับ เสียหาย 7 ล้านล้าน แรงงาน 12 ล.คนป่วย

เกษตรกรนัดแต่งตำบุกทำเนียบ 26 พ.ย. แจงความเดือดร้อนหากยกเลิก 3 สารเคมี ด้าน 6 สมาคมอุทก เกษตรฯ กระทบการค้าระหว่างประเทศ จะเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหาร เสียหายไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านล้านบาท ส่งผลต่อภาคแรงงาน 12 ล้านคน ด้าน “มนัญญา” มอบนโยบายลดตรวจลอบ

อ่านต่อหน้า 9

3 สารพิษ

เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกใช้ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั่วประเทศ พร้อมใจกันแต่งชุดดำ เพื่อเข้าร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยเลื่อนจากเดิมที่นัดหมายวันที่ 28 พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อให้ นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาที่คณะกรรมการ วัตถุอันตรายจะประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อย กล่าวว่าการยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้จะนำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การยกเลิกใช้ 3 สารที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรฯ ยกร่าง ประกาศและเปิดรับฟังความคิดเห็น ล่าสุดนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับ

การยกเลิกถึงร้อยละ 75 จากผู้แสดงความคิดเห็น ประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้อง พิจารณาประกอบก่อนลงนามยกเลิก เพราะ ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จำนวนมาก ขณะที่สมาคมอรั๊กษาพืชไทย สมาคมนวัตกรรมการเพื่อการเกษตรไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจ ออกแถลงการณ์ร่วมหลังประชุม กับ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีเกษตร และสหกรณ์ว่า สมาคมไม่เห็นด้วยต่อการแบน สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เนื่องจาก ตามที่ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญญัติ รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากการออกความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบนร้อยละ 58 และเห็นด้วยร้อยละ 42 ส่วนการรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถ แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้มี

ผู้ไม่เห็นด้วยต่อการแบนคิดเป็นร้อยละ 70

นอกจากนี้ไม่มีมาตรการรองรับการยกเลิก หรือชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบเพื่อ เตรียมการแต่อย่างใด รวมถึงการกำหนดให้ ผู้เสียหายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการทำลาย สารเหล่านั้นเองนั้น ถือเป็นความยุติธรรมอย่าง ยิ่ง เนื่องจากสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีมติให้ แบนสารดังกล่าว โดยมีผลทางกฎหมายวันที่ 1 ธันวาคมนี้ สารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสาร ที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้น เมื่อภาครัฐมีมติ ให้แบนจึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รัฐต้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหาย ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการทำลาย จึงไม่ควรผลักภาระนี้ให้เอกชนและเกษตรกร รับผิดชอบเอง

ทั้งนี้ สมาชิกของทั้ง 3 สมาคมปฏิบัติ ตามหลักกฎหมายอย่างดีเสมอมา ตั้งแต่ที่กรม วิชาการเกษตรมีมาตรการลดปริมาณการนำ เข้า ผีกรอบรมผู้ใช้ ผู้ขาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ ตามสากล ดังนั้น การจัดการสินค้าที่ระบบ ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 30,000 ตัน จะต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดการสินค้า โดย เทียบเคียงกับที่ผ่านมาประมาณ 2 ปี ซึ่งจะ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรใน ฤดูเพาะปลูกหลักและลดความเสียหายสำหรับ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่กำหนด ให้เก็บผลิตภัณฑ์นำส่งรัฐภายใน 15 วันนั้น เป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง การ สืบและพิสูจน์สต็อกสินค้าโดยปกติแล้วใช้ระยะ เวลาอย่างต่ำ 6 เดือน ซึ่งยังไม่รวมถึงระยะเวลา ในการเรียกเก็บคืนและนำส่งเพื่อทำลาย ส่วนที่ รัฐมนตรีฯ จะให้ส่งออกกลับ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6488

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9

Col.Inch: 117.27

Ad Value: 206,395.20

PRValue (x3): 619,185.60

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรบุกทำเนียบ 26 พ.ย.ต้านแบน 3 สารเคมี

คืนประเทศต้นทางหรือประเทศที่ 3 นั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อนำเข้ามาแล้วมีการนำมาปรับสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาของพืช และศัตรูพืชในประเทศ ไม่ได้เป็นการผสมสารอื่นอย่างเฝ้าการควบคุมและไม่ตรงประสิทธิภาพตามที่ น.ส.มณีญา กล่าวหา ยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อปรับให้เป็นวัตถุดิบทรายประเภท 4 ซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมายไทย จึงไม่มีประเทศได้รับให้นำเข้าประเทศได้

ขณะเดียวกัน สมาคมอุตสาหกรรมเกษตรประกอบด้วย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ได้ร่วมกันแถลงข่าวแสดงความไม่เห็นด้วยมาตรการแบน 3 สารเคมี คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต โดยยกระดับเป็นวัตถุดิบทรายชนิดที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยให้มีผลในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า การยกเลิกนำเข้า 3 สารเคมีดังกล่าวโดยไม่มีการเตรียมแผนรองรับจะทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนอาหาร ผู้บริโภคควักเงินซื้ออาหารแพงขึ้น และมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านบาท กระทบต่อภาคแรงงาน 12 ล้านคน เนื่องจากจะกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีการใช้สารเคมี 3 ตัวนี้ จะไม่สามารถนำเข้าใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เกินกว่าครึ่ง โดยเฉพาะสินค้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองซึ่งประเทศที่นำเข้าหลัก 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา ยังคงมีการใช้สารไกลโฟเซตในการจัดการแปลง

“อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกระทบไล่ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์มายังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 789 โรงงานต้องแจ้งปิดตัว คนตกงานแน่นอน 1 ล้านครัวเรือน เพราะผลกระทบจะเกิดต่อเนื่องไปยังเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมอดอกซ์พ ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ก็ขาดตลาดรองรับ จนท้าย

ที่สุดไปกระทบถึงอาหารต่าง ๆ ที่ส่งขายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 8 แสนล้านบาท ขอถามว่าใครจะรับผิดชอบ ต่อไปประเทศไทยจะเลี้ยงไก่ไม่ได้ เพราะไม่มีอาหารสัตว์ จะเกิดวิกฤติอาหารขาดแคลน และราคาแพง ก็ต้องไปซื้อไก่จากเวียดนามตัวละ 300 บาทก็แล้วกัน” นายพรศิลป์กล่าว

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยังได้เรียกร้องให้ชะลอการบังคับใช้การยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดออกไปอีกอย่างน้อย 2 ปี และในระหว่างการชะลอการบังคับใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย (GAP) และการป้องกันดูแลสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค ควรมีการควบคุมจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และศึกษาบทบาทของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกเลิกการใช้อย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งศึกษาและพิสูจน์ประสิทธิภาพและต้นทุนของสารหรือวิธีการทดแทน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ชัดเจน

ด้านนายอดิศักดิ์ ศรีธรรมกิจ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐมีการทบทวนให้ยกเลิกการแบน 3 สาร คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เป็นวัตถุดิบทรายประเภทที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เพราะจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด

ส่วนนายกิตติ ชุมหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ไทยเป็นประเทศผลิตอ้อยเป็นอันดับ 3 และส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 11 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อย 134 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ การแบนสารเคมีพาราควอตจะทำให้ผลผลิตลดลง 20-50% ปริมาณอ้อยหายไปประมาณ 67 ล้านตันต่อปี เกษตรกรสูญเสียรายได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีส่วนใบอ้อยและยอดอ้อยที่ใช้ในโรงงานชีวมวลจะสูญหายไป 11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 7,400 ล้านบาท รวมเกษตรกรสูญเสียรายได้ 58,000 ล้านบาท รวมทั้งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งเอทานอล โรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เสียหายรวมทั้งหมดประมาณ

3 แสนล้านบาท ทำให้เกษตรกร 1.2 ล้านคน อาจจะต้องตกงาน โรงงานน้ำตาล 57 โรงงาน อาจจะต้องเลิกกิจการไปในที่สุด

นายชัยฤกษ์ สงวนทรัพย์ยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กล่าวว่า ไทยผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 สารนี้ในการจัดการแปลง หากเกษตรกรไม่สามารถใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ได้ รัฐบาลต้องหาสารมาทดแทนที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและต้นทุน ซึ่งจะส่งผลไปยังการทำเกษตรอื่น ๆ ด้วย เพราะจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ใช้ จึงอยากให้ชะลอการแบน 3 สารนี้ออกไปก่อน

ที่กระทรวงเกษตรฯ วันเดียวกัน น.ส.มณีญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร จากทั่วประเทศที่เข้ารับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการแบนสารเคมี 3 ชนิด ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยย้ำให้สารวัตรเกษตรปฏิบัติตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางให้ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่มีเกษตรกรถูกจับกุมจากการครอบครองสารเคมี 3 ชนิด ขอให้ทำความเข้าใจ เพื่อให้มีการส่งมอบสารเคมีให้แก่กรมวิชาการเกษตร

“วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จะเชิญสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศมารับฟังทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว เพื่อไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร รวมทั้งประสานผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตรงกัน ทั้งนี้ ย้ำว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ รวมทั้งนโยบายพรรคภูมิใจไทยชัดเจนต้องการแบน 3 สารเคมี มีผลวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ส่วนการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ จะมีมติอย่างไร ก็ต้องติดตามต่อไป” น.ส.มณีญา กล่าว

ส่วนคำถามว่าเมื่อเกษตรกรส่งมอบสารเคมีทั้ง 3 ชนิดให้กรมวิชาการเกษตร ขั้นตอนทำลายสารเหล่านี้จะเป็นของกรมวิชาการเกษตรหรือบริษัทเอกชน รมช.เกษตรฯ ยืนยันว่าหน้าที่ทำลายจะเป็นของเอกชนที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ส่วนการเยียวยาเกษตรกรที่ซื้อสารเคมีเหล่านี้จะเป็นมาตรการต่อไปที่จะพิจารณา และที่มีตัวแทนจำหน่ายสารเคมีเหล่านี้เร่งรัดการขายลดราคาเหมือนยัดเยียดขายเกษตรกรนั้นเราก็จะพิจารณาต่อไปเช่นเดียวกัน

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 23 - ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1767

Col.Inch: 20.78

Ad Value: 18,702

หน้า: 9(ขวา)

PRValue (x3): 56,106

คลิป: สีสี่



“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” : เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 โดยมี ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. อรนุช จิราวัฒน์นารักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมวางพานพุ่ม ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

'ทูตเกษตรไทย'ชูประมงยั่งยืนที่อิตาลี

นายธนวรรธน์ เตียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (FAO/IFAD/WFP) ณ กรุงโรม ขึ้นเวทีกล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลกของสหประชาชาติ ร่วมกับ นางมาเรีย เฮเลนา เซเมโด รองผู้อำนวยการใหญ่ เอฟโอไอ (FAO Deputy Director General) บนเวทีการประชุมระดับโลกด้านการประมงอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ เอฟโอไอ กรุงโรม อิตาลี

นายธนวรรธน์ กล่าวแสดงความยินดีกับเอฟโอไอ ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 'วันประมงโลก' (World Fishery Day) ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 21 พ.ย. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการประมง

ความสำเร็จในการจัดงานประชุมระดับโลกด้านการประมงอย่างยั่งยืนครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 800 คนจากทั่วโลก ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิก เอฟโอไอ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม นักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย ได้มาประชุมหารือร่วมกัน เพื่อปฏิรูปและกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคประมงไปสู่ความยั่งยืน

ส่วนไทยนำคณะโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกาศนโยบายผลักดันประมงยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจใหม่บลูอีโคโนมี (Blue Economy) และร่วมมือนานาชาติต่อต้านประมงโอบุช

อัครราชทูตไทย ในฐานะประธานความมั่นคงอาหารโลก เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรพันธุกรรมของสัตว์น้ำ และทรัพยากรทางทะเล เพราะหากปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารของโลก จากข้อมูลในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการบริโภคปลาของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 17 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 27 กิโลกรัมต่อคนต่อปี



ปิดประชุม - ธนวรรธน์ เตียนสิน (ซ้ายสุด) อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ได้ขึ้นเวทีกล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลกของสหประชาชาติ ร่วมกับ มาเรีย เฮเลนา เซเมโด รองผู้อำนวยการใหญ่เอฟโอไอ ในเวทีการประชุมระดับโลกด้านการประมงอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ เอฟโอไอ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี